

ตอนที่ 5

วิชาการฟื้นคืนชีพ

43. คำสอนเรื่องการฟื้นคืนชีพ

เราเชื่อว่าองค์อัลลอฮ์ (ช.บ.) ทรงทำให้ประชาชาติทั้งมวลฟื้นคืนชีพ หลังจากที่ได้ตายไปแล้วขึ้นมาใหม่ในวันหนึ่งข้างหน้าดังที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้กับพวกเขา และหลังจากนั้นพระองค์ก็จะทรงให้รางวัลผู้ที่เชื่อฟังและทรงลงโทษผู้ที่กระทำความผิด ด้วยรูปแบบง่าย ๆ อย่างนี้ที่ศาสนาและปรัชญาของพระเจ้าถูกยอมรับ มุสลิมทุกคนจำต้องเชื่อ เพราะมีหลักฐานอยู่ในอัลกุรอานซึ่งพระศาสดาของเราได้นำมา ผู้ใดที่เชื่อในองค์อัลลอฮ์ และมุฮัมมัดซึ่งเป็นศาสดาของพระองค์ ก็ต้องเชื่อในสิ่งที่ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอาน คือการฟื้นคืนชีพในวันแห่งการตัดสิน การให้รางวัลและการลงโทษสวรรค์ความดีเลิศของมัน และนรก มีคำสอนประมาณ 1000 ประโยคในอัลกุรอานที่กล่าวถึงเรื่องการฟื้นคืนชีพ จึงไม่มีเหตุผลอันใดที่สงสัยในเรื่องนี้ ผู้ที่สงสัยในเรื่องนี้คือผู้ที่สงสัยในองค์อัลลอฮ์ ในอำนาจของพระองค์ และในศาสนทูตของพระองค์ ความจริงการสงสัยในสิ่งนี้ก็เท่ากับการสงสัยในศาสนาทั้งปวงนั่นเอง

44. คำสอนเรื่องการฟื้นคืนชีพทางร่างกาย

เรื่องนี้เป็นพื้นฐานของอิสลามอันหนึ่ง เพราะมีกล่าวไว้ในอัลกุรอาน ดังนี้

أَيُّحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَجْمَعَ عِظَامَهُ، ﴿٧٥﴾ بَلَىٰ قَدِيرِينَ عَلَيَّ أَنْ تُسَوَّىٰ بَنَانُهُ، ﴿٧٦﴾

“มนุษย์คิดหรือว่า เราจะไม่รวบรวมกระดูกของเขา (ขึ้นมาอีก) แต่เรามีความสามารถที่จะเรียงปลายนิ้วมือของเขา” (75:3-4) และอีกตอนหนึ่งกล่าวว่า

وَإِنْ تَعَجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَوَدَا كُنَّا رَبًّا أَوْنَا لِنِي خَلَقِ جَدِيدٌ أَوْلَيْكَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأَوْلَيْكَ الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأَوْلَيْكَ أَنْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿٥﴾

“และหากเจ้าฉงน คำพูดของพวกเขานั้นก็น่าฉงนอยู่หรอก เมื่อเรากลายเป็นดินไปแล้ว พวกเราจะได้ฟื้นคืนชีพในกำเนิดใหม่กระนั้นหรือ (13:5)

กล่าวโดยสรุปแล้ว การฟื้นคืนชีพทางร่างกายหมายความว่า ร่างกายของมนุษย์จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาหลังจากได้ถูกทำลายไปแล้ว และมันจะกลับคืนมาในรูปเดิมหลังจากมันได้ฝังอยู่ในดินแล้วเป็นสิ่งไม่จำเป็นที่จะต้องเชื่อการฟื้นคืนชีพในรายละเอียดของมัน และเชื่อมากกว่าที่ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอาน แต่เราจะต้องเชื่อในรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือ เช่น อัล นิสาบ (การคิดบัญชี) อัชชีรอต (สะพานที่เที่ยงตรง) อัลมีชาน (ตาชั่ง) อัลญันนะฮ์ (สวรรค์) และอันนาร (นรก) อัชชะวาบ (รางวัล) อัล อิกอบ (การลงโทษ) เป็นต้น

ความรู้โดยละเอียดในหัวข้อเหล่านี้มันไม่จำเป็นสำหรับเรา ไม่ว่าร่างกายที่เป็นดินเหล่านี้จะกลับคืนมาหรือเป็นสิ่งเดียวกับอันเดิมหรือไม่ ไม่ว่าวิญญาณจะสูญหายไปดังเช่นร่างกายหรือไม่ หรือมันจะคอยการกลับมารวมกับร่างกายในวันฟื้นคืนชีพหรือไม่ ไม่ว่าการฟื้นคืนชีพนั้นมีเฉพาะมนุษย์เท่านั้น หรือสำหรับสัตว์ด้วยหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นทันทีทันใดหรือค่อยไปทีละน้อยหรือไม่ ตราบใดที่เรายังเชื่อในสวรรค์และนรกอยู่ ก็ไม่จำเป็นสำหรับเราที่จะต้องรู้ว่ามันได้ถูกเกิดขึ้นแล้ว หรือมันจะถูกเกิดในอนาคตหรือไม่ มันจะอยู่ในท้องฟ้า หรือบนแผ่นดิน หรืออยู่ในที่ต่าง ๆ หรือไม่ ในทำนองเดียวกัน เมื่อเราเชื่อในอัลมีชาน (ตาชั่ง) ก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงทางวิญญาณหรือทางวัตถุซึ่งมีงานสองงานหรือไม่ และไม่จำเป็นที่เราจะต้องรู้ว่า (สะพานอันเที่ยงตรง) นั้นเป็นวัตถุบาง ๆ หรือเป็นความเที่ยงตรงทางวิญญาณหรือไม่

อิสลามได้กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพเป็นแนวกว้าง ๆ หากว่าผู้หนึ่งผู้ใดต้องการถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในอัลกุรอาน เพื่อให้ตนเองพอใจและเพื่อขจัดความสงสัย เพื่อต้องการคำอธิบายอย่างมีเหตุผลอย่างชัดเจน นับว่าผู้้นั้นเข้าใจผิดถนัด เขาจะตกอยู่ในฐานะลำบากและจะทะเลาะวิวาทกันอย่างไม่มีความจบสิ้น เพราะในรายละเอียดทางศาสนาไม่มีสิ่งเหล่านี้บรรจุอยู่ ไม่มีความจำเป็นทางการเมือง ทางสังคมและทางศาสนาที่นักปรัชญาและนักเทววิทยาจะบรรจุเรื่องเหล่านี้ไว้ในหนังสือของเขา ดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ในการสืบหาเรื่องนี้ นอกจากมันจะเผาผลาญพลังงานให้หมดไปโดยเปล่าประโยชน์ จึงเป็นการเพียงพอแล้วที่จะกล่าวว่ารายละเอียดเรื่องการฟื้นคืนชีพนั้นเป็นการตั้งความสงสัยขึ้นมาซึ่งเราไม่สามารถขจัดได้ และเป็นการตั้งปัญหาขึ้นมาซึ่งเกินกว่าความเข้าใจของเรา

การฟื้นคืนชีพจะเกิดขึ้นมานั้นไม่ต้องสงสัยแล้ว เพราะว่าองค์อัลลอฮ์ (ช.บ.) พระผู้ทรงรู้ทั่วและทรงอำนาจยิ่งได้ทรงกล่าวไว้แล้ว ความรู้ของมนุษย์ ประสบการณ์ หรือวิธีการอื่นใดที่จะพิสูจน์ความจริงนั้นไม่สามารถที่จะค้นพบสิ่งที่เกินประสบการณ์ของมนุษย์ และมนุษย์นั้นก็ไม่สามารถเห็นการฟื้นคืนชีพจนกว่าเขาจะตายไปก่อนและถูกเคลื่อนจากโลกนี้ไปยังโลกอันถาวรนั้น ดังนั้นจะปฏิเสธหรือจะพิสูจน์อย่างอิสระด้วยประสบการณ์หรือความคิดได้อย่างไร และสำหรับรายละเอียดนั้นเขายังมีความเข้าใจน้อยยิ่งไปอีก เพราะเขาอาศัยการเดา การดลใจและสิ่งอื่น ๆ เท่านั้น นี่คือนิสัยที่ธรรมชาติของมนุษย์เคยชิน ในการกระทำต่อสิ่งที่ไม่คุ้นเคย ผ่านประสาทสัมผัสหรือผ่านทางวิชาการ

มนุษย์ก็เช่นเดียวกัน จะแสดงความงี่อกออกมาเกี่ยวกับความแปลกประหลาดของการฟื้นคืนชีพ ดังนั้นองค์อัลลอฮ์จึงทรงกล่าวไว้ในอัลกุรอานถึงความประหลาดใจของเขาวา

قَالَ مَنْ يَحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾

“ใครเล่าจะชุบชีวิตให้แก่กระดูกที่ผุกระ่อนไปแล้ว” (36:78)

สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือ มนุษย์ไม่เคยเห็นศพที่เน่าหรือผุกร่อน ถูกชุบให้มีชีวิตขึ้นมาใหม่เลย แต่เขาก็ลืมนึกว่าเขาอยู่ในสภาพอย่างไรเมื่อเขาเกิดมาตอนแรก เมื่อตอนที่เขาไม่มีอะไรเลย เมื่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย อยู่ที่นั่นบ้างที่นั่นบ้าง ต่อมาเขาก็ถูกรวบรวมจากแผ่นดินจากที่นั่นที่นั่น ต่อมาเขาก็ได้กลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ฉลาดเฉลียวและมีการพูดจาได้มี กล่าวในอัลกุรอาน

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْتَهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ
لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾

“มนุษย์ไม่รู้หรือว่า แท้จริงเราได้สร้างเขามาจากน้ำอสุจิ แต่แล้วเขาก็ กลับเป็นโต้แย้งอย่างชัดเจน และเขาได้ยกอุทาหรณ์แก่เราโดยได้ลืมนึกกำเนิด ของเขา” (36:77-78) และอีกตอนหนึ่งมีว่า

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

“จงกล่าวเถิด พระองค์จะทรงชุบชีวิตมัน พระองค์ผู้ซึ่งให้กำเนิดมันเป็น ครั้งแรก พระองค์ทรงรู้สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างทั้งหมด” (36:79)

ในขณะที่เขายอมรับว่าเขาศรัทธาในผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหมด ใน อำนาจของพระองค์ ในศาสนทูตของพระองค์และในสิ่งที่ท่านนำมา เขา จะปฏิเสธการฟื้นคืนชีพได้อย่างไร ความรู้ของเขานั้นจำกัดเหลือเกินจน กระทั่งไม่ทราบว่าเขาถูกเกิดมาได้ได้อย่างไร และพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลง จากน้ำอสุจิซึ่งไม่มีความรู้สึก ไม่มีจิตใจและไม่มีความวิญญูมาเป็นสภาพ ที่สูงกว่าเดิมได้อย่างไร เขาได้ถูกสร้างจากสิ่งต่าง ๆ จนกระทั่งเขาได้เป็น มนุษย์สมบูรณ์ มีความฉลาด เห็นการไกล และมีความรู้สึกได้อย่างไร ดังนั้น หลังจากได้ประจักษ์ความจริงข้อนี้แล้ว เขายังจะประหลาดใจอีก หรือว่า เขาจะถูกทำให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อีกอย่างไรหลังจากได้เน่า ผุกร่อน ไปแล้ว เป็นที่น่าประหลาดใจเหลือเกินที่เขาไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่เขา เห็นได้ เพราะความรู้อันจำกัดและประสบการณ์อันน้อยนิดของเขา ดังนั้น

จึงไม่มีทางใดแล้ว นอกจากต้องมอบตนและต้องเชื่อในสัจธรรมซึ่งได้ถูก
สอนโดยพระผู้ทรงจัดการและบริหารสรรพสิ่งทั้งมวล พระผู้ทรงรู้ทั่วและ
ทรงอำนาจยิ่งและได้ทรงสร้างมนุษย์จากความว่างเปล่า

การอภิปรายทุกประการในเรื่องการแสวงหาความรู้ซึ่งไม่สามารถที่
จะค้นพบความจริงได้และความรู้ปัจจุบันไม่สามารถจะไขปัญหาได้นั้นจึง
ไม่มีประโยชน์ จุดตั้งมนุษย์ที่ยังอยู่ในทะเลทราย หรือจุดตั้งผู้ที่ต้องการ
แยกความแตกต่างระหว่างสีสองสีในขณะที่อยู่ในความมืดสนิท มนุษย์
ที่ค้นพบ เเรตาร์ไฟฟ้าและการแตกของปรมาณูได้ แต่เขาก็ไม่สามารถค้น
พบธรรมชาติอันแท้จริงของไฟฟ้าหรือปรมาณูได้ถ้ามีคนหนึ่งคนใดกล่าว
ถึงการค้นพบนี้ในศตวรรษก่อน ๆ แล้ว มนุษย์คิดว่าเป็นสิ่งเป็นไปได้
และจะหัวเราะเยาะเขาทันที ดังนั้นเขาจะสามารถค้นพบความจริงเกี่ยว
กับการฟื้นคืนชีพได้อย่างไร

ดังนั้น หลังจากการเข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม—เขาต้องหลบหลีก
การตามใจตัณหาของตน และควรเริ่มการกระทำในสิ่งที่มีคุณค่าเพื่อชีวิต
ในโลกนี้และโลกหน้า และในสิ่งที่จะยกระดับของตนเองให้สูงขึ้นตาม
ทัศนะขององค์อัลลอฮ์ (ช.บ.) เขาควรคิดเกี่ยวกับสิ่งที่จะสามารถช่วยเขา
ได้เมื่อเขาตายลง เกี่ยวกับอุปสรรคต่างที่เขาจะประสบในหลุมฝังศพและ
ในการฟื้นคืนชีพของเขา เมื่อเขาพบตนเอง ณ เบื้องพระพักตร์แห่งพระ
ผู้ทรงรู้ยิ่ง ดังนั้นเขาจึงควรทราบ อัลกุรอานที่กล่าวว่า

يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا
هُمْ يَنْصُرُونَ ﴿٤٨﴾

“และพวกเจ้าจงระวังวันหนึ่งซึ่งชีวิตหนึ่งไม่อาจทดแทนอีกชีวิตหนึ่งได้สัก
กรณีเดียว การสงเคราะห์ใด ๆ จะไม่ถูกรับรอง และไม่มี การเอาค่าไถ่ตัว
และพวกเขาจะไม่ได้รับการช่วยเหลือใด ๆ ทั้งสิ้น” (2:48)



พิมพ์ที่
พิมพ์ที่

97 ถนนสามเสน ข้างธนาคารกรุงเทพ บางลำพู กทม.

โทร. 282-0467